
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลช าแระ 
สมัยสามัญ  ประจ าปี 2561    สมัยที่   1   ครั้งที่   1 

เมื่อวันที่  13  กุมภาพันธ์    2561 
ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลช าแระ 

*********************** 
 
ผู้มาประชุม 
 

ล าดับ ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
1 นายสมศักดิ์ ยศบรรดาศักดิ์ ประธานสภา อบต.ชําแระ สมศักดิ์  ยศบรรดาศักดิ์  
2 นายวิชัย เอ่ียมเจริญ รองประธานสภา อบต.ชําแระ วิชัย   เอี่ยมเจริญ  
3 นายประเสริฐ มีเขียว สมาชิก  อบต. ม.1 ประเสริฐ   มีเขียว  
4 นายสุชาติ ภูมิอินทร์ สมาชิก  อบต. ม.1 - ขาดประชุม 
5 นางสาวสมใจ ดวงหิรัญ สมาชิก  อบต. ม.2 สมใจ   ดวงหิรัญ  
6 นายหยัด ตุ้มแก้ว สมาชิก  อบต. ม.3 หยัด   ตุ้มแก้ว  
7 นายเต๋า อ่ิมแย้ม สมาชิก  อบต. ม.4 เต๋า  อ่ิมแย้ม  

8 นายสมมาตย์ โซ่กลิ่ม สมาชิก  อบต. ม. 4 สมมาตย์โซ่กลิ่ม  
9 นางพิมพ์ชนก โกมลมุสิทธิ์ สมาชิก  อบต. ม.5 - ขาดประชุม 

10 นายมาโนช สงกรานต์ สมาชิก  อบต. ม.5 มาโนช   สงกรานต์  
11 นางบุญชู ตุ้มแช่ม สมาชิก  อบต. ม.6 บุญชู  ตุ้มแช่ม  
12 นายมนัส วังกะ สมาชิก  อบต. ม.6 มนัส  วังกะ  

13 นายจอม   นุชทองแดง สมาชิก  อบต. ม.7 จอม   นุชทองแดง  
14 นายสมบูรณ์ เพ็ชรเนียม สมาชิก  อบต. ม.7 สมบูรณ์  เพ็ชรเนียม  
 
 
 
 
 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
 

ล าดับ ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
1 ส.อ.หญิงจํารัส ทองสุริเดช เลขานุการสภา   อบต.ชําแระ/ปลัด 

อบต.ปฏิบัติหน้าท่ีนายก  อบต.ชําแระ 
จํารัส  ทองสุริเดช  

2 นางสาวสุกัญญา จอมพงษ์ นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ สุกัญญา  จอมพงษ์  
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เริ่มประชุม   เวลา  10.00  น. 
 

เมื่อถึงกําหนดเวลานัดประชุม   ส.อ.หญิงจํารัส  ทองสุริเดช   เลขานุการ
สภา  อบต.ชําแระ   ได้ตรวจสอบรายชื่อ สมาชิกสภาฯ  ผู้ เข้าประชุม  เมื่อครบองค์
ประชุมและท่ีประชุมพร้อมแล้ว จึ งเชิญนายสมศักดิ์  ยศบรรดาศักดิ์    ประธานสภา 
อบต.ชําแระ   จุดธูป  เทียน  บูชาพระรัตนตรัย  ไหว้พระสวดมนต์ กล่าวคําปฏิญาณ
ตนเพื่อเสริมสร้างความรู้รักสามัคคีของคนในชาติ  และดําเนินการประชุมตาม
ระเบียบวาระการประชุมต่อไป 

 

ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ  
 

ประธานฯ   มีเรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ  2  เรื่อง  ดังนี้ 
(นายสมศักด์  ยศบรรดาศักดิ์)  1. แนะนําตัวข้าราชการบรรจุใหม่  1 ราย ได้แก่ น.ส.สุกัญญา  จอมพงษ์  
    ตําแหน่ง นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ  ขอเชิญแนะนําตัว 
 

น.ส.สุกัญญา  จอมพงษ์  สวัสดีค่ะ ดิฉัน น.ส.สุกัญญา  จอมพงษ์  เริ่มรับราชการ  เมื่อวันที่  1 ก.พ.61  
(นักวิชาการศึกษาฯ)  บ้านอยู่เขาแหลม  ต.เขาชะงุ้ม เคยเป็นครูอยู่ศูนย์เด็กฯ  มา  12  ปี  ดีใจที่ได้มา  
    ทํางานร่วมกับสมาชิกฯ ทุกท่าน  

2. กรมท่ีดิน  ได้จัดทําโครงการ  “ศูนย์ดํารงธรรมนําสุข  คลายทุกข์ด้าน
ที่ดิน”  เพ่ือมอบเป็นของขวัญปีใหม่  ให้แก่ประชาชน  โดยจัดตั้งศูนย์บริการข้อมูล
ทางโทรศัพท์หมายเลข  0-2141-5555  จํานวน  10  คู่สาย  สามารถรับสาย
พร้อมกัน  5  คู่สายตลอด  24  ชั่วโมง  เป็นการเพ่ิมช่องทางการรับแจ้งข่าวสาร  
ชี้แจงข้อสงสัยในปัญหาด้านที่ดินให้ประชาชนได้เข้าใจรวดเร็วขึ้น  หากเป็นกรณีท่ีมี
ปัญหาความซับซ้อน  หรือมีการกระทําความผิดไม่สามารถชี้แจงปัญหาความ
เดือดร้อนให้กับประชาชนได้ จําเป็นต้องไปตรวจสอบข้อเท็จจริงในพื้นที่ กรมท่ีดินจะ
มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ไปพบผู้ติดต่อสอบถาม  เพ่ือตรวจสอบข้อเท็จจริงในพื้นที่  
ภายใน  3  วันทําการ 

เพ่ือประโยชน์ที่จะเกิดแก่พ่ีน้องประชาชน  ขอให้สมาชิกสภาฯ ทุกท่าน 
ช่วยประชาสัมพันธ์ให้กับประชาชนได้รับทราบด้วย 

 

ระเบียบวาระท่ี  2  เรื่องรับรายงานการประชุม  
 

ประธานฯ  ขอให้ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมสภา  อบต.ชําแระ  สมัยสามัญ   
 ประจําปี 2560  สมัยที่  4  ครั้งที่  1  เมื่อวันที่  1  พฤศจิกายน  2560               

ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตําบลชําแระ 
  - ขอให้สมาชิกสภาฯ ทุกท่าน ตรวจดูสําเนารายงานการประชุมทีไ่ด้รับไปแล้ว 
  - ท่านใดจะขอแก้ไข  เปลี่ยนแปลงหรือเพ่ิมเติมในสาระสําคัญของรายงาน

การประชุม ขอเชิญ 
  - ถ้าไม่มี  ขอมติรับรองรายงานการประชุม  
 

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมเป็นเอกฉันท์  12  เสียง  (ขาดประชุม 2 คน)  
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ระเบียบวาระท่ี  3  เรื่องเพื่อการพิจารณา  
 

ประธานฯ การประชุมสภาฯ  ในครั้งนี้  มีเรื่องเพ่ือการพิจารณา  6  เรื่อง  ได้แก่ 
  1. การพิจารณากําหนดสมัยประชุมสภาฯ  สมัยสามัญ  ประจําปี 2561 
  2. ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงเนื้องาน  โครงการเบิกตัดปี ในข้อบัญญัติ  
      งบประมาณรายจ่ายประจําปี  2560  
  3. ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณ  
      รายจ่ายประจําปี  2561  
  4. ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปี 2561  ในหมวด  

    ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 
5. ขออนุมัติยกเลิกมติที่ประชุมสภาฯ  อนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสม 
6. ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม  เพ่ือนําไปแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของ  
    ประชาชน 

    โดยจะพิจารณาเรียงตามลําดับ  เริ่มจากเรื่องแรก  การพิจารณากําหนดสมัย  
    ประชุมสภาฯ  สมัยสามัญ  ประจําปี  2561  ขอเชิญเลขานุการสภาฯ  ชี้แจง  

ข้อกฎหมายและระเบียบที่เก่ียวข้อง 
 

เลขานุการสภาฯ   เรียน   ท่านประธานสภาฯ  และสมาชิกสภา อบต.ชําแระ  ทุกท่าน  
(ส.อ.หญิงจ ารัส  ทองสุริเดช)  กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการกําหนดสมัยประชุมสภาฯ  ได้แก่  พรบ.สภา

ตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล  พ.ศ. 2537  แก้ไขเพ่ิมเติมถึง  (ฉบับที่ 6)  
พ.ศ.2552 มาตรา 53  ในปีหนึ่งให้มีสมัยประชุมสามัญ 2 สมัย หรือหลายสมัย  
แล้วแต่สภา อบต.จะกําหนด  แต่ต้องไม่เกิน 4  สมัย  วันเริ่มประชุมสมัยสามัญ
ประจําปี  ให้สภา อบต.กําหนด  และสมัยประชุมสามัญสมัยหนึ่ง ให้มีกําหนดไม่เกิน  
15  วัน  กับ ระเบียบ มท. ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  พ.ศ. 2547 
แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2554  ข้อ 11 (3)  ให้สภา อบต.กําหนดว่า  ปีนั้น
จะมีสมัยประชุมสามัญประจําปีก่ีสมัย  แต่ละสมัยในปีนั้นจะเริ่มเมื่อใด  แต่ละสมัย
ในปีนั้นมีกําหนดกี่วันกับให้กําหนดวันเริ่มประชุมสมัยประชุมสามัญประจําปีสมัยแรก
ของปีถัดไป  และมีกําหนดกี่วันและข้อ  21  การกําหนดจํานวนสมัยประชุมสามัญ
ประจําปี ระยะเวลาและวันเริ่มต้นประชุมสมัยประชุมสามัญประจําปีของแต่ละสมัย
ในปีนั้น  วันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจําปีของปีถัดไป  และระยะเวลาของสมัย
ประชุมสามัญประจําปีสมัยแรกของปีถัดไป  ให้ประธานสภาฯ  นําปรึกษาในที่
ประชุมสามัญประจําปีสมัยแรกของแต่ละปี 

 

ประธานฯ  การประชุมสภาฯ  ครั้งนี้  เป็นการประชุมสามัญประจําปีสมัยแรกของปี 
2561  ดังนั้น  จึงขอปรึกษากับที่ประชุมสภาฯ  ว่า  ในปี  2561  จะกําหนดให้มี
สมัยประชุมสามัญก่ีสมัย 

 
นายเต๋า  อิ่มแย้ม กําหนดให้มีอีก  3  สมัย  รวมสมัยนี้เป็น 4 สมัย ได้แก่  สมัยที่ 2 เดือน พ.ค.,  
(ส.อบต.หมู่ที่ 4) สมัยที่ 3  เดือน ส.ค.  และสมัยที่  4 เดือน พ.ย. 
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ประธานฯ ขอผู้รับรอง   2  ท่าน  
  ผู้รับรอง 1. นายวิชัย เอี่ยมเจริญ ส.อบต.หมู่ที่ 2  
   2. นาย จอม  นุชทองแดง ส.อบต. หมู่ที่ 7 
ประธานฯ มีสมาชิกท่านใด   จะเสนอเป็นอย่างอ่ืนอีกหรือไม่  
  - ถ้าไม่มี   ผมขอมติที่ประชุม 
 

มติที่ประชุม เห็นชอบเป็นเอกฉันท์   1 2  เสียง (ขาดประชุม  2  คน) 
 

ประธานฯ แต่ละสมัยจะเริ่มเมื่อใด  และมีกําหนดกี่วัน  
 

นายวิชัย   เอี่ยมเจริญ เริ่มวันที่  1  ของแต่ละสมัย  และมีกําหนด  15  วัน 
(ส.อบต.หมู่ที่ 2) 
 

ประธานฯ ขอผู้รับรอง  2  ท่าน  
  ผู้รับรอง  1. นาย หยัด  ตุ้มแก้ว ส.อบต.หมู่ที่ 3 
    2. นาย มนัส  วังกะ ส.อบต.หมู่ที่ 6 
 

ประธานฯ ขอให้กําหนดวันเริ่มสมัยประชุมสามัญ สมัยแรกของปี 256 2และมีกําหนดกี่วัน 
 

นางบุญชู  ตุ้มแช่ม เริ่มวันที่  1  ก.พ. 62   มีกําหนด  15  วัน 
(ส.อบต.หมู่ที่ 6) 
 

ประธานฯ ขอผู้รับรอง  2  ท่าน  
  ผู้รับรอง  1. นาย สมบูรณ์  เพ็ชรเนียม ส.อบต.หมู่ที่ 7 
    2. นายเต๋า   อ่ิมแย้ม  ส.อบต.หมู่ที่ 4 
 

ประธานฯ มีสมาชิก สภาฯ  ท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอ่ืนอีกหรือไม่ 
  - ถ้าไม่มี   ผมขอมติที่ประชุม 
 

มติที่ประชุม เห็นชอบเป็นเอกฉันท์   1 2  เสียง  (ขาดประชุม 2 คน) 
 

เลขานุการสภาฯ สรุปว่า  ในปี พ.ศ.2561  สภาฯ  กําหนดให้มีสมัยประชุมสามัญประจําปีอีก         
3  สมัย  คือ สมัยที่  2  เดือน พ.ค., สมัยที่ 3 เดือน ส.ค.  และ สมัยที่ 4  เดือน 
พ.ย. แต่ละสมัยมีกําหนด 15  วัน  เริ่มตั้งแต่วันที่ 1  เป็นต้นไป  และวันเริ่มสมัย
ประชุมสามัญ สมัยแรกของปี พ.ศ.2562 คือวันที่ 1 ก.พ.62 มีกําหนด 15 วัน 

 

ที่ประชุม รับทราบ  
 

ประธานฯ เรื่องเพ่ือการพิจารณา  เรื่องท่ี 2  ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงเนื้องาน  โครงการเบิก
ตัดปีในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี 2560  ขอเชิญ ปลัด อบต.ฯ ชี้แจง 
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ปลัด อบต.ฯ  ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงเนื้องาน  โครงการเบิกตัดปีในข้อบัญญัติ  
(ส.อ.หญิงจ ารัส  ทองสุริเดช) งบประมาณรายจ่ายประจําปี  2560  จํานวน  1  โครงการ  ได้แก่  โครงการ

ก่อสร้างถนนลูกรังบดอัดแน่น  สายหลังป่าช้า  หมู่ที่ 1  ต.ชําแระ  ขนาดผิวจราจร
กว้าง  3.00  ม. ยาว 590  ม. หนา  0.20  ม.  หรือมีพ้ืนที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า  
1,770  ตร.ม.  งบประมาณ  410,000.- บาท  ซึ่งเนื้องานเดิมจะมีงานดินถมพ้ืน
ทาง หนา 0.30 ม.  และผิวจราจรเป็นลูกรังบดอัดแน่น  หนา  0.20 ม.   
จะขออนุมัติเปลี่ยนแปลงเนื้องาน จาก ดินถมพ้ืนทาง  หนา 0.30 ม. เป็นลงลูกรัง
พ้ืนทางบดอัดแน่น  หนา  0.25 ม.  และจากผิวจราจรลูกรังบดอัดแน่น  หนา 
0.20 ม. เป็นผิวจราจรหินคลุกบดอัดแน่น  หนา 0.20 ม. ขนาดกว้างยาว           
และงบประมาณเท่าเดิม 

  เหตุผลที่ขอเปลี่ยนแปลงเนื้องาน เนื่องจาก ปัจจุบันลูกรังสเปคหายาก  จะมี
แต่ลูกรังชนิดที่เมื่อถูกน้ําแล้วจะติดล้อรถไปด้วย  และพ้ืนทางก็เป็นดินถม  เกรงว่า
เมื่อถึงฤดูฝนจะมีปัญหาในการใช้งาน  แต่ถ้าพ้ืนทางลงลูกรังและเสริมผิวจราจรเป็น
หินคลุก  ผลสัมฤทธิ์ของงานจะมีประสิทธิภาพมากกว่า 

 

นายประเสริฐมีเขียว  เป็นหินคลุกก็ดีกว่าเดิม 
(สมาชิกอบต.หมู่ที่ 1)   
 

ประธานฯ สมาชิกทุกท่านมีความเห็นอย่างไร 
- ถ้าไม่มีขอมติจากท่ีประชุมว่าจะอนุมัติให้เปลี่ยนแปลงเนื้องานถนนหมู่ที่ 1 

หรือไม่ 
 

มติที่ประชุม   อนุมัติให้เปลี่ยนแปลงเนื้องานเป็นเอกฉันท์ 12 เสียง  (ขาดประชุม 2 คน) 
 

ประธานฯ เรื่องเพ่ือการพิจารณาเรื่องท่ี 3 ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงโครงการใน
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี 2561 ขอเชิญปลัดอบต.ชี้แจง 

 

ปลัดอบต.ฯ ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจําปี 2561 งบลงทุนค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภคจาก
เดิม 

“ข้อ 2 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตหมู่ที่ 1 จํานวน 
130,000.-บาทเพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
สายศาลารอรถ-แม่น้ําแม่กลองหมู่ที่ 1 ตําบลชําแระขนาดผิวจราจรกว้าง3.00 เมตร
ระยะทางยาว 100 เมตรหนา 0.05 เมตรรวมพ้ืนที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 300 ตร.
ม. ตามแบบท่ีอบต.กําหนดพร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ  (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่
ปีหน้า 53 ลําดับที่ 9)(กองช่าง) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป”  

เป็น“ข้อ 2 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีตหมู่ที่ 
1 จํานวน 130,000.- บาทเพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาก่อสร้างถนนลาดยางพาราแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีตสายศาลารอรถ-แม่น้ําแม่กลองหมู่ที่ 1 ตําบลชําแระขนาดผิวจราจร
กว้าง 3.00เมตรระยะทางยาว 100 เมตรหนา 0.05 เมตร 
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รวมพ้ืนที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 300 ตร.ม. ตามแบบท่ีอบต.กําหนดพร้อมป้าย
ประชาสัมพันธ์โครงการ  (แผนพัฒนาฯ หน้า 53 ลําดับที่ 9) (กองช่าง)               
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป” 

เหตุผลเนื่องจากรัฐบาลมีนโยบายเร่งด่วนในการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูก
ยางพาราเพื่อเป็นการแก้ไขปัญหายางพาราตกต่ําให้เห็นผลอย่างชัดเจนและเป็น
รูปธรรมจึงขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทําโครงการก่อสร้าง/ปรับปรุงถนนที่
มีส่วนผสมของยางพาราอย่างน้อย 1 โครงการ 

และเพ่ือเป็นการปฏิบัติตามระเบียบมท. ว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ. ศ. 2541 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2 และ 3)             
พ. ศ. 2543 หมวด 4 การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณข้อ 29 การแก้ไข
เปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  
ทีท่ําให้ลักษณะปริมาณคุณภาพเปลี่ยนหรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้างให้เป็น
อํานาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 

ดังนั้นจึงขออนุมัติต่อสภาอบต.ชําแระ ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจง
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางหมู่ที่ 1 ตามรายละเอียดที่ได้ชี้แจงไปแล้ว 

 

ประธานฯ   มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามเพ่ิมเติมไหมครับ 
- ถ้าไม่มีขอมติจากท่ีประชุมอนุมัติยกมือครับ  

 

มติที่ประชุม   อนุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงเป็นเอกฉันท์ 12 เสียง (ขาดประชุม 2 คน) 
 

ประธานฯ เรื่องเพ่ือการพิจารณาเรื่องท่ี 4 ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปี 
2561 ขอเชิญปลัดอบต.ฯ ชี้แจง 

 

ปลัดอบต.ฯ ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปี 2561 ของกองช่าง งบลงทุนค่าที่ดิน
และสิ่งก่อสร้างค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภคโดยโอนลด  ข้อ 3 ค่าก่อสร้าง
ถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ 4 จํานวน 10,000.-บาทไปจ่ายเพิ่มให้กับ
ข้อ 2 ค่าก่อสร้างถนนลาดยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีตหมู่ 1 จาก 130,000.- 
บาท เป็น 140,000.-บาทเนื่องจากยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีตมีราคาสูงกว่า
ยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตทําให้วงเงินที่ได้รับอนุมัติไว้เดิมไม่สามารถดําเนินการได้จึง
จําเป็นต้องโอนเงินงบประมาณมาเพ่ิม 

ตามระเบียบมท.ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ. ศ. 2541 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2 และ 3)  พ.ศ. 2543 หมวด 4 การโอนและ
แก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณข้อ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่า
ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ที่ทําให้ลักษณะปริมาณคุณภาพเปลี่ยนหรือโอนไปตั้ง
จ่ายเป็นรายการใหม่ให้เป็นอํานาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 

ดังนั้นจึงขออนุมัติต่อสภาอบต.ชําแระขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย
ประจําปี 2561 ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้างของกองช่างโดยโอนลดจากข้อ 3 จํานวน 
10,000.-บาทไปเพิ่มให้กับข้อ 2  
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ประธาน ฯ   สมาชิกท่านใด  จะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมขอเชิญ 
- ถ้าไม่มีขอมติที่ประชุมอนุมัติยกมือครับ  

 

มติที่ประชุม   อนุมัติให้โอนเงินงบประมาณฯ เป็นเอกฉันท์12 เสียง  (ขาดประชุม 2 คน) 
 

ประธานฯ เรื่องเพ่ือการพิจารณา  เรื่องที่ 5 ขออนุมัติยกเลิกมติที่ประชุมสภา อบต.ชําแระ
อนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสมขอเชิญปลัดอบต. ปฏิบัติหน้าที่นายกอบต.ชําแระชี้แจง  

 

ปลัดอบต.ปฏิบัติ ตามท่ีสภาอบต.ชําแระ  มีมติอนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสมเพ่ือนําไปดําเนินการ 
หน้าที่นายก อบต.ช าแระ แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในการประชุมสภาฯ สมัยสามัญประจําปี 

2560สมัยที่ 3ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2560ตามโครงการปรับปรุงถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมรางระบายน้ํา  คสล. และ      ท่อ PVC ลอดใต้ถนนสาย
เลียบแม่น้ําแม่กลอง หมู่ที่ 1  ต.ชําแระ  ขนาดกว้าง          3 ม. ยาว 960 ม. 
หนา 0.05 ม. หรือมีพ้ืนที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 2,880 ตร.ม. พร้อมไหล่ทางข้างละ  
0.05  ม.  ตามแบบ อบต.ชําแระ  กําหนด  พร้อมจัดทําป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการ  งบประมาณ  2,545,000.-  บาท 

จากการสํารวจพื้นที่ก่อสร้างโดยละเอียดก่อนการดําเนินการจัดจ้างพบว่า 
การก่อสร้างรางระบายน้ําไม่สามารถทําได้เนื่องจากเจ้าของที่ดินทีอ่ยู่ในบริเวณท่ีจะ
ทํารางระบายน้ํา ไม่ยินยอมให้ทําราง  แต่ถ้าเป็นการวางท่อระบายน้ําคสล. เจ้าของ
ที่ดิน แปลงดังกล่าวยินยอมให้ดําเนินการ 

ดังนั้นเพื่อให้การดําเนินการก่อสร้างเป็นไปตามข้อเท็จจริงจึงขออนุมัติ
ยกเลิกมติที่ประชุมสภาอบต.ชําแระสมัยสามัญประจําปี 2560 สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 
เมื่อวันที่ 15 ส.ค.60 ในระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องเพ่ือการพิจารณาเรื่องท่ี 2 ลําดับที่ 
1 โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมรางระบายน้ําคสล.ฯ หมู่ที่ 1  

 

ประธานฯ   สมาชิกท่านใดจะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมขอเชิญ  
- ถ้าไม่มีขอมติที่ประชุม อนุมัติให้ยกเลิกมติที่ประชุม อนุมัติให้จ่ายขาดเงิน

สะสมไปดําเนินการก่อสร้างถนนคสล. สายเลียบแม่น้ําหมู่ 1 ยกมือครับ 
 

มติที่ประชุม   อนุมัติให้ยกเลิกมติที่ประชุมฯ เป็นเอกฉันท์ 12 เสียง  (ขาดประชุม 2 คน) 
 

ประธานฯ เรื่องเพ่ือการพิจารณาเรื่องท่ี 6 ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมเพ่ือนําไปดําเนินการ
แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ขอเชิญ ปลัด อบต.ปฏิบัติหน้าที่นายก 
อบต.ชําแระ  ชี้แจง 

 

ปลัด อบต.ปฏิบัติ  ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมเพ่ือนําไปดําเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของ 
หน้าที่นายก อบต.ช าแระ ประชาชนตามระเบียบมท.ว่าด้วยการรับเงินการเบิกจ่ายเงินการฝากเงินการเก็บ

รักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ. ศ. 2547 และท่ีแก้ไข
เพ่ิมเติมข้อ 89 จํานวน 1 โครงการได้แก่  
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“โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเลียบแม่น้ําแม่กลองพร้อม
วางท่อระบายน้ําคสล. หมู่ที่ 1 ตําบลชําแระ ขนาดกว้าง 3 เมตรยาว 960 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 2,880 ตารางเมตร ไหล่ทางข้าง
ละ 0.50 เมตร ตามแบบ อบต.ชําแระกําหนดพร้อมจัดทําป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการงบประมาณ  2,545,000.- บาท” 

เหตุผลเพราะถนนเลียบแม่น้ําแม่กลองเดิมเป็นถนนลาดยางปัจจุบันมีสภาพ
ชํารุดแตกร้าว ตลอดสายบางช่วงเป็นหลุมขนาดใหญ่ กอรปกับความลาดชันของตลิ่ง
ริมแม่น้ํา จึงทําให้ไหล่ทางบางช่วงพังทลายจนเกรงว่าจะเกิดอันตรายต่อชีวิตและ
ทรัพย์สินของผู้ที่ใช้ถนนสายนี้ สัญจรผ่านไป-มา ทําให้เด็กนักเรียนพระภิกษุ
ประชาชนหมู่ที่ 1 และบริเวณใกล้เคียงได้รับความเดือดร้อนมากอีกท้ังถนนเดิมไม่ได้
วางท่อลอดใต้ถนนไว้ เวลาฝนตกถนนจึงเป็นเสมือนคันกั้นน้ําไวไ้ม่ให้น้ําจากหมู่บ้าน
ไหลลงแม่น้ํา เกิดปัญหาน้ําท่วมขังทุกครั้งที่ฝนตกหนักจึงจําเป็นต้องแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนของราษฎรด้วยการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กให้ได้มาตรฐาน
พร้อมวางท่อระบายน้ําเพ่ือแก้ไขปัญหาน้ําท่วมขังไปพร้อมกัน  

ปัจจุบันอบต.ชําแระมีเงินสะสมที่สามารถนําไปใช้ได้จํานวน 
29,285,145.42  บาท  

 

ประธานฯ   สมาชิกท่านใดจะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมขอเชิญ 
- ถ้าไม่มีขอมติที่ประชุมอนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสมไปดําเนินการก่อสร้าง

ถนนสายเลียบแม่น้ําแม่กลองหมู่ที่ 1 ยกมือครับ 
 

มติที่ประชุม   อนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสมเป็นเอกฉันท์ 12 เสียง  (ขาดประชุม 2 คน) 
 

ระเบียบวาระท่ี  4  เรื่องอ่ืนๆ  
 

ประธานฯ   สมาชิกสภาฯ  และผู้เข้าร่วมประชุม   มีเรื่องอะไรจะแจ้งในท่ีประชุม  ขอเชิญ  
 

นายประเสริฐ   มีเขียว  ตามท่ี อบต. ได้ทําบันทึกข้อตกลงเรื่องขยะกับ อบจ.ไปแล้ว  เมื่อไรจะซื้อรถขยะ  
(ส.อบต.หมู่ที่ 1) 
 

ปลัด  อบต.ฯ ไม่มีนโยบายเรื่องซื้อรถขยะ  เพราะตอนนี้ อบต.กําลังทําโครงการคัดแยกขยะ  เพ่ือ
ลดปริมาณขยะจากต้นทาง  และชาวบ้านก็จะมีรายได้จากการขายขยะที่คัดแยกแล้ว  
เช่น ขวดพลาสติก  กระดาษ  เป็นต้น 

 

นายสมมาตย์  โซ่กลิ่ม  ถนนลาดยางสายเลียบคลอง 6 ขวา 2 ขวา ช่วงบ้านคุณศศินันท์ แซ่อ้วง หมู่ที่ 4   
(ส.อบต.หมู่ที่ 4)   ชํารุดประมาณ  15  ม.  ขอให้ดําเนินการซ่อมให้ด่วนด้วย 
 

นายมาโนช  สงกรานต์  ถนนสายเดียวกัน ตรงช่วงก่อนสุดเขต ต.ชําแระ ก็ชํารุด 3-4  จุด ช่วยซ่อมให้ด้วย 
(ส.อบต.หมู่ที่ 5)   ชาวบ้านเดือดร้อน  
 

ปลัด อบต.ฯ   จะให้ช่างออกไปสํารวจ  และดําเนินการซ่อมให้ 
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นายจอม  นุชทองแดง  ซ่อมถนนตรงหน้าบ้านกํานันอีกจุดหนึ่ง  ขอเป็นเทคอนกรีตซ่อม  เพราะตรงนั้น  
(ส.อบต.หมู่ที่ 7)   เอายางไปปะซ่อมหลายครั้งแล้ว  ก็ชํารุดอีก  
 

ปลัด อบต.ฯ   จะให้ช่างไปตรวจสอบว่าเอาคอนกรีตซ่อมถนนลาดยาง  จะดําเนินการได้หรือไม่  
 

นายสมบูรณ์  เพ็ชรเนียม  ขอให้ลงหินคลุกซ่อมถนนก่อนฝนตก  
 

ปลัด อบต.ฯ   รับทราบ  
 

น.ส.สมใจ  ดวงหิรัญ  ถนนตรงหน้าบ้านรองอรุณ   และบ้านกํานันเกลี้ยง  ชํารุดตรงที่วางท่อไว้   
(ส.อบต.หมู่ที่ 2)   รถมอเตอร์ไซต์ขับผ่านอันตรายมาก  กลัวตกคลอง  
 

ปลัด อบต.ฯ   จะรีบดําเนินการให้  
 

ประธานฯ   สมาชิกท่านอื่น  มีปัญหาความเดือดร้อนอะไรจะแจ้งในท่ีประชุมอีกหรือไม่  
     - เชิญผู้เข้าร่วมประชุม  
 

ปลัด อบต.ฯ   มีเรื่องจะแจ้งให้ที่ประชุมรับทราบ  และช่วยประชาสัมพันธ์ต่อ 4 เรื่อง  ดังนี้  
1. โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาท่ามะกา  แจ้งแผนการส่งน้ําประจําปี  

2561  ดังนี ้
(1) ฤดูแล้ง (นาปรัง) ปี 2561 
เริ่มส่งน้ํา   วันที่  5  ก.พ.61  
สิ้นสุดการส่งน้ํา   วันที่  11 มิ.ย.61  

      (2) ฤดูฝน  (นาปี)  ปี  2561  
      เริ่มส่งน้ํา   วันที่  16 ก.ค.61  
      สิน้สุดการสง่น้าํ   วนัที ่ 3  ธ.ค.61  
 

    สําหรับช่วงที่หยุดส่งน้ํา ให้เกษตรกรที่ปลูกพืชประเภทอ่ืนๆ นอกจากข้าว จัดหา 
    แหล่งน้ําสํารองในที่ดินของตนเองให้เพียงพอ  

2. กระทรวงมหาดไทย  โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  เห็นว่า
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีหน้าที่ในการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย  รวมทั้งการ
ดูแล  คุ้มครองสิ่งแวดล้อม  จึงขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดําเนินการรับสมัคร
อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก  (อถล.)  โดยคุณสมบัติของผู้สมัคร ต้องมีสัญชาติไทย  
อายุไม่ต่ํากว่า 7 ปี บริบูรณ์  มีภูมิลําเนา อยู่ในเขต อบต. มีความสมัครใจและมีจิต
อาสาเข้าร่วมดําเนินกิจกรรมด้านการบริหารจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย  รวมถึงการ
ปกป้องและรักษาสิ่งแวดล้อม  สําหรับผู้สมัครที่มีอายุต่ํากว่า  18 ปีบริบูรณ์  จะต้อง
มีผู้ปกครองลงนามยินยอมในใบสมัครด้วย 

เนื่องจากโครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก  หรือ อถล. เป็นนโยบาย
สําคัญของกระทรวงมหาดไทยที่ อบต. ต้องหาผู้สมัครให้ได้ร้อยละ 50 ของจํานวน
ครัวเรือนและต้องรายงานจํานวนผู้สมัครให้กรมฯ ทราบ ทุกวันจันทร์ ดังนั้น  
จึงขอให้สมาชิกทุกท่านช่วยดําเนินการจัดหาผู้สมัคร อถล. ให้ได้ครี่งหนึ่งของจํานวน
ครัวเรือน ในแต่ละหมู่สําหรับใบสมัครขอรับได้ที่ธุรการ  ซึ่งหน้าที่หลักๆ ของ อถล. 
ก็คือการจัดการขยะมูลฝอยในครัวเรือนของตนเอง 
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น.ส.สมใจ  ดวงหิรัญ  เอาเฉพาะเด็กๆ  สมัครใช่มั้ย  
 

ปลัด อบต.ฯ   ไม่ใช่  ผู้สูงอายุก็สมัครได้ ครัวเรือนละ 1 คน  แต่ถ้าเป็นเด็กอายุต่ํากว่า  18 ปี  
    ต้องมีผู้ปกครองเซ็นต์ยินยอมด้วย  
 

ที่ประชุม   รับทราบ  
 

ปลัด อบต.ฯ  3. รพ.ราชบุรี  ได้จัดทําเหรียญ “พระพุทธนิรโรคันตรายชัยวัฒน์จตุรทิศ
ราชบุรี และบรมครูหมอชีวกโกมารภัจจ์” เพ่ือนํารายได้จัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์  
ซึ่งได้ประกอบพิธีพุทธาเทวาภิเษกแล้วเมื่อวันที่  2  ต.ค.60  ณ  รพ.ราชบุรี  
เหรียญที่ให้เช่ามี  8  ชนิด  เริ่มบูชาตั้งแต่เหรียญละ 99.- บาท  จนถึงเหรียญละ  
159,999.- บาท  ท่านใดสนใจขอดูรายละเอียดได้ท่ีงานธุรการ 

 

มติที่ประชุม   รับทราบ  
 

ปลัด อบต.ฯ    4. วันจันทร์ที่  19  ก.พ.61  ธนาคารออมสิน  จะมารับลงทะเบียนผู้มี  
บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ  ที่ประสงค์จะพัฒนาอาชีพ  ณ ที่ทําการ อบต.ชําแระ  ตั้งแต่
เวลา 09.00-15.00 น. 

 

นายสมมาตย์  โซ่กลิ่ม  มีคนมาถามผมเรื่องลงทะเบียน  ผมอธิบายไม่ได้  
 

ปลัด อบต.ฯ คนที่จะมาลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐครั้งนี้  คือคนที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอยู่
แล้วและมาลงทะเบียนแจ้งความประสงค์ต้องการพัฒนาอาชีพ  รัฐบาลจะจ่ายเงิน
เพ่ิมให้จากเดิมที่เคยได้รับอยู่  เช่น  ผู้มีรายได้ต่ํากว่า  30,000.- บาท/ปี  เคยได้รับ
เดือนละ 300.- บาท  รัฐบาลให้เพ่ิมอีกเดือนละ  200.- บาท รวมเป็น  500.- 
บาท  ผู้ที่มีรายได้เกิน  30,000.- บาท  แต่ไม่เกิน  100,000.- บาท  เคยได้รับ
เดือนละ  200.- บาท  รัฐจ่ายเพิ่มอีกเดือนละ 100.- บาท  รวมเป็น  300.- บาท  
ตั้งแต่เดือน ม.ีค.- ธ.ค. 61  แต่ถ้าใครลงทะเบียนแล้วไม่พัฒนาอาชีพ  รัฐเรียกเงินที่
โอนเพิ่มให้คืน  จะได้รับแค่สิทธิเดิม  ผู้ที่เป็นเกษตรกรให้ไปลงทะเบียนที่  ธกส. 
อาชีพอ่ืนที่ไม่ใช่เกษตรกรลงทะเบียนที่ ธ.ออมสิน 

 

ที่ประชุม   รับทราบ  
 

ปลัด อบต.ฯ เรื่องสุดท้าย จะขอปรึกษากับสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน เนื่องจากอาคารเอนกประสงค์ที่
กําลังสร้างอยู่ด้านหลัง  อบต. คาดว่าจะแล้วเสร็จประมาณเดือน มี.ค.61  ซึ่งอาคาร
ดังกล่าวเป็นอาคารขนาดใหญ่  จึงอยากจะทําบุญฉลองอาคารตอนช่วงสงกรานต์  
และจัดงานรดน้ําขอพรผู้สูงอายุไปพร้อมกันด้วยเลย สมาชิกฯ ทุกท่านมีความเห็น
อย่างไร 
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นายหยัด  ตุ้มแก้ว  ทําบุญก็ดี  
(ส.อบต.หมู่ที่ 3) 
 

นายวิชัย  เอี่ยมเจริญ  ให้คนเอาข้าว  แกง  หิ้วตะกร้า  แบบไปทําบุญที่วัด เสร็จแล้วก็กินข้าวร่วมกัน  
(ส.อบต.หมู่ที่ 2) 
 

นายเต๋า  อิ่มแย้ม  สมาชิกก็ทํากับข้าวมาหมู่ละอย่าง  แต่ว่าเอาหม้อใหญ่ๆ  หน่อยนะ  เดี๋ยวไม่พอ  
 

นายจอม  นุชทองแดง  สมาชิกนํากับข้าวมา  พนักงาน อบต. ก็รับเรื่อง ข้าว ขนม  น้ํา  
 

ปลัด อบต.ฯ   รับทราบ  
 

นายสมบูรณ์  เพ็ชรเนียม  จะทําบุญวันไหน  
 

ปลัด อบต.ฯ   ช่วงต้นเดือน  เม.ย. จะเชิญมาปรึกษาในรายละเอียดอีกครั้ง ว่าจะทําวันไหน  
เช้าหรือเพล 

 

ที่ประชุม   รับทราบ  
 

ประธานฯ    ใครมีเรื่องจะแจ้งในที่ประชุมอีกหรือไม่  
      - ถ้าไม่มี   ขอปิดประชุม  
 

เลิกประชุม    เวลา   11.50  น.  
 
 
    (ลงชื่อ)   ส.อ.หญิง  จํารัส     ทองสุริเดช   ผู้จดรายงานการประชุม 
       (จํารัส     ทองสุริเดช)  
     ตําแหน่ง   เลขานุการสภา  อบต.ชําแระ 
 
 

      (ลงชื่อ)    สมศักดิ์   ยศบรรดาศักดิ์       ผู้รับรองรายงานการประชุม 
               (นายสมศักดิ์   ยศบรรดาศักดิ์) 
     ตําแหน่ง  ประธานสภา  อบต.ชําแระ 
 

ตรวจแล้ว 
 
 

(ลงชื่อ)     พิมพ์ชนก  โกมลมุสิทธิ์ 
         (นางพิมพ์ชนก    โกมลมุสิทธิ์) 
 

(ลงชื่อ)        เต๋า    อ่ิมแย้ม 
             (นายเต๋า    อิ่มแย้ม) 
 

(ลงชื่อ)     สมบูรณ์   เพ็ชรเนียม 
           (นายสมบูรณ์  เพ็ชรเนียม) 
 

(ลงชื่อ)     สมมาตย์  โซ่กลิ่ม 
          (นายสมมาตย์   โซ่กลิ่ม) 
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 


